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3จี!ช้ีอนาคตเพือ่ใคร..เพือ่ชาติ 

 

  

 ประมูล 3 จีไม่โปร่งใส...ส่อฮั้ว? ศ.ดร.ถวลิ พึ่งมา อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั (สจล.)ใหท้รรศนะวา่ ทุกฝ่ายก าลงัหลงทางกนัไปหมด เพราะมุ่งแต่จะตั้งราคาประมูลคล่ืน

สูงเขา้ไว ้โดยไม่ดูผลกระทบท่ีจะตามมา 

 

ทั้งท่ีควรพิจารณาเร่งรัดใหล้งทุนสร้าง ขยายเครือข่ายใหค้รอบคลุมทั้งประเทศจะเป็นประโยชน์กวา่ 
 
 “เร่ืองฮั้วประมูล...โปร่งใสหรือไม่ กสทช.คงท าอะไรไม่ไดม้ากกวา่น้ี กฎหมายจดัตั้ง กสทช.
ก าหนดใหใ้ชว้ธีิการประมูล ทั้งท่ีไม่ใช่วธีิท่ีถูกตอ้งเสมอไป และไม่ไดเ้ป็นวธีิท่ีจะป้องกนัการฮั้วประมูลได ้
หากจะฮั้วกนัจริงๆแค่จบัมือกนั...หรือถา้ตั้งเพดานประมูลสูงกวา่ 5,000 ลา้น แลว้เอกชนไม่เสนอราคา 
กสทช.จะท าอะไรได”้ 
 
 สุดทา้ยคนไทยนัน่แหละจะเสียประโยชน์ และหากทา้ยท่ีสุดแลว้ไม่สามารถผลกัดนัระบบ 3 จีคร้ังน้ี
ไดไ้ม่เพียงแต่ประเทศไทยจะไม่มี3 จีใช.้..การประมูลคล่ืน 4 จี...5 จี ในอนาคตก็คงไม่เกิดข้ึน 

http://www.thairath.co.th/


ในต่างประเทศการจดัสรรคล่ืน 3 จี ส่วนใหญ่ไม่ใชว้ธีิประมูล แต่จดัสรรตรงไปยงัผูป้ระกอบการรายเดิมเพื่อ
เป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการเร่งพฒันาและขยายเครือข่ายใหม้ากท่ีสุด ไม่วา่จีน ญ่ีปุ่น เวยีดนาม จดัสรร
คล่ืนโดยไม่ประมูล เพราะรัฐบาลตอ้งการให้เอกชนแข่งขนักนัท่ีการพฒันาคุณภาพและเครือข่าย 
 
 “อีกไม่ก่ีปี หลายประเทศจะมีเทคโนโลยใีหม่...4 จี เมืองไทยกบัระบบ 3 จี เอกชนตอ้งรีบเก็บเก่ียว
ผลประโยชน์...ภายใน 3-4 ปี ถา้ไม่คืนทุนเจง๊แน่นอน” 
 
 ศาสตราจารย ์ดร.สิทธิชยั โภไคยอุดม นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร อด
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มองวา่ เราเสียเวลากบั 3 จีมามากแลว้ 
คราวท่ีแลว้ประมูลไม่ได ้คราวน้ีก็มีหลายคนบอกวา่ราคาประมูลต ่าไป 
 
 “เขา้ใจวา่ขั้นตอนเป็นอยา่งนั้น ถา้การออกแบบไม่ดีก็ไม่เป็นไร แต่วนัน้ีถา้ไดไ้ปแลว้ กสทช.จะออก
ระเบียบไม่ใหคิ้ดค่าบริการแพง ก็จะไดป้ระโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการ” 
 
 จริงๆแลว้...ถา้ราคาประมูลคล่ืนความถ่ี 3 จีสูงจนเกินไป เอกชนท่ีตอ้งจ่ายก็ตอ้งคิดราคาค่าบริการ
แพงแน่ ถา้แพงมากผูใ้ชก้็จะไม่ยอมใชร้ะบบ 3 จี เพราะเทคโนโลย ี3 จีก็ใชไ้ดแ้ค่บางเร่ืองท่ีมีประโยชน์จริงๆ 
ดา้นการรับส่งขอ้มูล แค่พดูโทรศพัทธ์รรมดา...ระบบ 3 จีไม่มีประโยชน์เลย 2 จีก็เพียงพอแลว้ 
  
 ราวๆ 10 ปีท่ีแลว้ ต่างประเทศในยโุรปการประมูล 3 จีราคาแพงมาก ปรากฏวา่ผูป้ระมูลไดเ้จง๊เกือบ 
หมด คืนคล่ืนกนัหมด นัน่เป็นเพราะวา่เม่ือราคาท่ีประมูลไปแพงมาก ก็ตอ้งคิดค่าบริการแพง ผูใ้ชก้็ไม่ยอม
ใช ้
 
 ศ.ดร.สิทธิชยัเช่ือมัน่ในประธาน กสทช. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี คงจดัการใหมี้ความเป็นธรรม 
ได ้ถา้ราคาประมูลท่ีไดไ้ปถือวา่ถูกแลว้ก็ควรบงัคบัใหผู้ใ้ห้บริการอยา่คิดราคาผูใ้ชแ้พงมาก ทุกฝ่ายจะได้
ประโยชน์ 
 
 “ราคาประมูลสูงอาจจะท ารายไดใ้หก้บัรัฐมากข้ึนอีกสัก 3–4 หม่ืนลา้นบาท แต่การท่ีจะท าใหร้ายได ้
รัฐเพิ่ม แลว้ท าใหผู้ใ้ชร้ะบบ 3 จี แบกรับค่าบริการแพงข้ึน มนัจะคุม้กนัหรือเปล่า” 
 
 หลายประเทศก็ใหค้ล่ืน 3 จีฟรีแก่ผูป้ระกอบการ สิงคโปร์ราคาถูกเกือบใหฟ้รี แต่ตอ้งบงัคบัให้
ค่าบริการถูก ยิง่ถูก...คนก็ยิง่ใชบ้ริการดา้นขอ้มูล คน้หา รับส่ง จะเกิดประโยชน์กบันกัศึกษา แวดวงธุรกิจ
มากมาย 



 
 
 กา้วต่อไปของระบบ 3 จี ระบบ 4 จีจะตอ้งตามมาอยูแ่ลว้ วนัน้ี 3 จีเมืองไทยถือเป็นยคุสุดทา้ยแลว้ 
หลายๆประเทศเร่ิมระบบ 4 จี ถา้ 3 จีบา้นเราแพงเกินไป ผูป้ระกอบการก็อาจจะรอกา้วขา้มไปลงทุนใน
ระบบ 4 จี 
 
 “4 จี...มีความเร็วในการส่งขอ้มูลมากกวา่ โทรศพัทก์็จะกลายเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ ปัญหาท่ีจะ 
ตามมาเม่ือถึงวนันั้นบริษทัจะคิดค่าโทรศพัทย์งัไง ใชค้อมพิวเตอร์ส่ือสารไดฟ้รี คงตอ้งเปล่ียนวธีิการไป” 
 
 คลุกคลีกบัเทคโนโลยมีาทั้งชีวติ ศาสตราจารย ์ดร.สิทธิชยั ทิ้งทา้ยวา่ การประมูล 3 จีถือวา่ขั้นตอน
เสร็จส้ินไปแลว้ควรจะปล่อย แต่ กสทช.จะตอ้งออกระเบียบในการคิดค่าบริการใหถู้กจริงๆใหค้  านึงถึง
ประโยชน์ประเทศชาติ ผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลกั ส่วนใครท่ีไม่พอใจอะไรกนัก็วา่กนัไปเป็นคดีความ
กนัไป...เป็นคนละเร่ืองกนั 
 
 สอดคลอ้งกบัมุมมองของ รศ.ดร.สุทศัน์ เศรษฐบุ์ญสร้าง อดีตผูแ้ทนการคา้ไทย ท่ีวา่...ภาคเอกชนจะ
ร ่ ารวย ไม่ไดร้ ่ ารวยจากการประมูลอยา่งเดียว แต่อยูท่ี่การบริหารหลงัจากน้ี ในระยะยาวควรคิดวา่จะดึงให้
นกัลงทุนเขา้มาท าธุรกรรมทางธุรกิจในประเทศไทยใหม้ากท่ีสุดและใหบ้ริการท่ีดีกวา่ประเทศอ่ืนไดอ้ยา่งไร 
 
 อยา่งไรก็ดี การประมูลคร้ังน้ีจะมีการฮั้วไม่ฮั้วอยา่งท่ีพดูกนัหรือไม่ ก็ตอ้งไปพิสูจน์กนัตาม
กระบวนการท่ีถูกตอ้งชดัเจน ตอบค าถามใหไ้ดว้า่เกิดอะไรข้ึน ผดิกฎหมายอะไรหรือไม่ แต่ไม่ควรตอ้งมา
นบัหน่ึงใหม่ หรือเร่ิมประมูลใหม่ เพราะนัน่เท่ากบัฉุดประเทศไทยใหถ้อยหลงัไปอีก 
  
 “เราตอ้งช่วยกนัมองไปขา้งหนา้ใหม้าก ประเทศชาติจะไดผ้ลดีมากกวา่ผลเสีย” 
  
 รศ.ดร.สุทศัน์ บอกวา่ ตอ้งไม่ลืมวา่เงินลงทุนของ 3 ค่ายมือถือ ทั้งเอไอเอส ดีแทค ทรู เขายิง่จ่ายค่า 
ประมูลสูงเท่าไหร่ ตน้ทุนก็ยิง่สูงข้ึนมากเท่านั้น 
 
 ในแง่การลงทุน บริษทัท่ีชนะการประมูล ก็ตอ้งไปกูเ้งินจากต่างประเทศ หรือแหล่งเงินทุนอ่ืนๆซ่ึง
ตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย ถา้ลงทุนแพงก็ตอ้งกูม้าก ดอกเบ้ียก็ตอ้งจ่ายออกนอกประเทศ...เป็นภาระท่ีแบกรับมากข้ึน 
 
 “ท่ีพดูอยา่งน้ีไม่ไดเ้ขา้ขา้งภาคเอกชน แต่มองในความเป็นจริงท่ีวา่ตน้ทุนท่ีสูงจะผกผนัมาถึง
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งแบกรับในวนัขา้งหนา้ ประเด็นน่าจะอยูท่ี่วา่ลงทุนแลว้ประชาชนจะไดใ้ชบ้ริการท่ีมีคุณภาพ



และถูกต่างหาก ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของ กสทช.ท่ีจะตอ้งควบคุม เพื่อใหเ้กิดการแข่งขนัในเร่ืองราคาค่าบริการท่ี
เป็นธรรม” 
 
 ควรคิดวา่...คนใชบ้ริการและประเทศชาติตอ้งไดป้ระโยชน์สูงสุดจากคล่ืนความถ่ี ดงันั้น เงินประมูล
จึงไม่ใช่เร่ืองส าคญัมากไปกวา่ราคาบริการและคุณภาพของบริการ ท่ีประชาชนควรจะไดรั้บ วนัน้ีเป็นเพียง
การเร่ิมตน้ หากบริษทัท่ีชนะการประมูลตอ้งจ่ายแพง วนัหนา้ก็ตอ้งมาคิดค่าบริการท่ีแพงเอากบัผูใ้ช ้
 
 ประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของ 3 จีคือความเร็ว สัญญาณท่ีดีข้ึน ชดัเจนข้ึน ไม่เหมือนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั...3 
จีมีแต่จะช่วยผลกัดนัให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน จีดีพีของประเทศโตข้ึน หากตวัเลขคาดการณ์อยูท่ี่
ประมาณ 2% และโครงการน้ีสะดุด เท่ากบัจีดีพีท่ีควรจะโตก็จะหายไปปีละ 2% ...หมายถึงความสูญเสีย
มหาศาล 
 
 “ลองคิดดูวา่ 3 จีก็ไม่มี...องคป์ระกอบอ่ืนก็ไม่พร้อม แลว้จะเอาอะไรไปต่อรอง ไปดึงดูดการลงทุน 
หรือนกัท่องเท่ียว ดงันั้น ไม่ควรมองแคบๆอยูแ่ค่ในประเทศ ถา้มวัชกัชา้ ละลา้ละลงั เราจะเสียต าแหน่งการ
เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจของภูมิภาคอยา่งถาวร” 
 
 รศ.ดร.สุทศัน์ ย  ้าวา่ ยงันึกภาพไม่ออกวา่ ประเทศไทยจะอยูใ่นฐานะใดในเวทีอาเซียน เพราะไม่วา่
เวยีดนาม ลาว กมัพชูา ซ่ึงมี 3 จี ใชม้าหลายปีแลว้ และก าลงักา้วเขา้สู่ระบบ 4 จี ลว้นสามารถพดูไดว้า่มี
โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมท่ีทนัสมยักวา่ประเทศไทย 
 
 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมดา้นการส่ือสารไม่ไดมี้แค่เร่ือง 3 จี แต่ยงัมีเร่ืองอ่ืนท่ีต่อเน่ืองกนัอีกมาก 
อยา่งนอ้ยปีหนา้อาจจะไดเ้ร่ิมตน้ประมูลคล่ืน 4 จี ก็เป็นได ้

 
“เราไม่มีเวลานบัหน่ึงใหม่เร่ือง 3 จี...หากตอ้งมาสะดุดลงดว้ยเหตุผลใดก็ตาม” 

 
บทความจาก 
http://www.thairath.co.th/column/pol/page1scoop/301230 
 

 

 


